

Số: /KH-SGDĐT

Tuyên Quang, ngày tháng 12 năm 2019

KẾ HOẠCH

Thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 23/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 541/KH-BGDĐT ngày 24/6/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cấp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) năm học 2019-2020;

Kế hoạch số 12/KH-SGDĐT ngày 13/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác giáo dục đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong trường học năm 2019;

Kế hoạch số 36/KH-SGDĐT ngày 28/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục ATGT trong trường học giai đoạn 2019-2021,

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương), không để ùn tắc giao thông tại các cổng trường học, bảo đảm hoạt động giao thông thông suốt, an toàn, dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020.

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong các cơ sở giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

3. Tuyên truyền, công tác giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh, thiếu niên, trọng tâm là học sinh, tạo bước chuyển biến về ý thức tự giác cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh phong trào “Xây dựng văn hóa giao thông” trong trường học trên địa bàn tỉnh.

4. Huy động sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của các tổ chức Đoàn, Đội, Hội ... trong trường học, trong đó có gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh trong việc thực hiện nghiêm Luật giao thông đường bộ và các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh; vận động học sinh tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với học sinh vi phạm.

2. Yêu cầu các trường học phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhắc nhở tuyên truyền phụ huynh chấp hành nghiêm các quy tắc giao thông đường bộ, không tập trung đông người ở cổng trường gây ùn tắc giao thông, cam kết việc không giao xe máy cho học sinh chưa có giấy phép lái xe và chủ động giáo dục con em mình tự giác chấp hành các quy tắc giao thông, không đi hàng 3, hàng 4, chen lấn, xô đẩy, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông.

3. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương có phương án đảm bảo giao thông tại khu vực trước các cổng trường học, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong, mở đợt tuyên truyền cao điểm vận động đoàn viên, thanh niên, đội viên gương mẫu chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng Kế hoạch thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020.

Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch này tại các đơn vị trường học; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh.

Tăng cường kiểm tra, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT trong các nhà trường; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nội dung trên về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban An toàn Giao thông tỉnh Tuyên Quang theo quy định.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai, hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị. **Thời gian thực hiện kế hoạch từ 16/12/2019 đến ngày 25/02/2020**; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu

trưởng các trường Trung học Phổ thông, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh về việc thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020 của đơn vị mình.

Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức hướng dẫn giao thông khu vực cổng trường giờ cao điểm; bố trí giờ học, giờ tan trường hợp lý để tránh ùn tắc giao thông; tùy điều kiện của trường, phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức xe đưa đón học sinh; vận động học sinh hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường và hoạt động tình nguyện của địa phương.

Đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự an ATGT vào nội quy nhà trường và là một trong các nội dung đánh giá thi đua năm học của địa phương và của ngành giáo dục đối với các cơ sở giáo dục. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; có hình thức xử lý nghiêm những các tập thể và cá nhân vi phạm.

Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh; đa dạng hoá, nâng cao chất lượng các hình thức giáo dục an toàn giao thông ngoại khóa cho học sinh.

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nội dung trên về Sở Giáo dục và Đào tạo qua phòng Chính trị Tư tưởng- Giáo dục Đại học đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ: phongcttt.sotuyenquang@moet.edu.vn **trước ngày 25/02/2020**, để tổng hợp báo.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020 trong các nhà trường của Sở Giáo dục và Đào tạo./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện);
- Phòng GDĐT các huyện, thành phố (thực hiện);
- Vụ GDCTHSSV (báo cáo);
- Ban ATGT tỉnh (để phối hợp);
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT (Khánh).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ma Quang Hiếu